



ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)

นายสุภชัย วีระภุชงค์ เกิดวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๐๕ ปัจจุบันอายุ ๕๓ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก South Eastern University, Washington D.C., ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายสุภชัย วีระภุชงค์ เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่ปรากฏผลในเชิงประจักษ์ต่อสังคมในระดับชาติและนานาชาติโดยเริ่มต้นจากธุรกิจในครอบครัวไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นผลมาจากความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ และธุรกิจการบริหารจัดการโรงแรม เช่น โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โกคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท และโรงแรมโซฟิเทล อังกอร์ โกคีธรา กอล์ฟ แอนด์สปา รีสอร์ท เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีธุรกิจเพื่อสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ ผู้ผลิตและจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ในแถบประเทศอาเซียน

นอกจากการบริหารจัดการธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการแล้ว นายสุภชัย วีระภุชงค์ ยังเป็นผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความรู้และคุณธรรมอย่างสูงส่ง ถึงแม้จะประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ที่สร้างผลกำไรต่อองค์กรแล้ว ยังไม่เคยลืมที่จะทดแทนคุณแผ่นดินไทยด้วยการคืนกำไรสู่สังคม โดยเฉพาะทางด้านสุขภาพที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยการก่อตั้งมูลนิธิวีระภุชงค์และสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย เพื่อให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับอาชีพและการรักษาพยาบาลให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในสังคมได้มีโอกาสได้รับการดูแลสุขภาพและส่งเสริมอาชีพแบบยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นเยาวชน ผู้สูงอายุและพระสงฆ์ ซึ่งถือว่าเป็นแบบอย่างของบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ

สำหรับทางด้านการศึกษานายสุภชัย วีระภุชงค์ ยังได้อุทิศตนด้วยการนำความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชนไทยในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เช่น การนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจมาบูรณาการร่วมกับการจัดการการขนส่งอย่างเป็นระบบในสาขาโลจิสติกส์ อีกทั้งยังจัดหาสถานที่สำหรับฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา และคณาจารย์ ได้รับการฝึกทักษะวิชาชีพจากประสบการณ์ตรงเพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรต่อไปในอนาคต จากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ที่โดดเด่น แสดงให้เห็นถึงความวิริยะอุตสาหะที่หมั่นฝึกฝนตนเองจนเกิดทักษะความชำนาญและเชี่ยวชาญแบบมืออาชีพที่ปรากฏให้เห็นต่อสาธารณชน

ด้วยเกียรติคุณและผลงานอันเป็นคุณูปการต่อท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงเห็นสมควรมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป